



ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

2 กันยายน 2568

เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่บทความ

เรียน สุมาลี เพชรคง

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลบทความ ชื่อเรื่อง
การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค จิ๊กซอว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต (Vichakan.net) เมื่อวันที่ 2 กันยายน
2568 นั้น

ทางเว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต ขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต
รายละเอียดดังนี้

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/1562>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 2 กันยายน 2568

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เผยแพร่แล้วนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทาง
ในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
เว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต
www.Vichakan.net

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค จิ๊กซอว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

ผู้วิจัย สุมาลี เพชรคง

ปีการศึกษา 2568

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ก่อนและหลังเรียนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษสู่สากล 1 โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2) แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน ด้วยเทคนิค จิ๊กซอว์ อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ การอ่านภาษาอังกฤษ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจในการเรียน

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/1562>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 2 กันยายน 2568

พิมพ์ : วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 09.27 น.